

## Viện Xã hội học tổng kết công tác năm 2000 và đề ra phương hướng công tác năm 2001

Ngày 31 tháng 12 năm 2000, Viện Xã hội học đã tiến hành Lễ tổng kết công tác năm 2000 và đề ra phương hướng công tác năm 2001.

Tới dự có GS.VS. Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia; đại diện các Ban chức năng của Trung tâm; Ban Lãnh đạo Viện Xã hội học và đông đủ cán bộ viên chức của Viện.

PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học đã đọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2000 của Viện Xã hội học và phương hướng công tác năm tới.

Báo cáo Tổng kết nêu rõ, năm 2000 là năm tiếp tục củng cố, ổn định về tổ chức và phát triển của Viện Xã hội học. So với năm trước, các hoạt động công tác của Viện nói chung đều tăng tiến, thể hiện cụ thể trên các phương diện như:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học: ở cấp Viện bao gồm 20 hoạt động chính được thể hiện trong bốn nhóm.

*Nhóm 1:* Đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX và xây dựng kế hoạch công tác 2001-2005

*Nhóm 2:* Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ và đề tài cấp Bộ

*Nhóm 3:* Thực hiện hệ thống đề tài cấp Viện phục vụ cho Báo cáo xã hội năm 2000

*Nhóm 4:* Triển khai các hoạt động Khoa học hợp tác với bên ngoài.

Hoạt động nghiên cứu khoa học ở

cấp phòng được Lãnh đạo viện khuyến khích và giúp đỡ. Về số lượng, tổng số đề tài và dự án được tiến hành ở cấp phòng của Viện Xã hội học là 60 đề tài/dự án, trong đó có 24 đề tài cấp Viện.

Từ những hoạt động nghiên cứu khoa học nói trên, năm 2000 Viện Xã hội học đã chủ trì và tham gia 71 dự án/đề tài với các mức độ khác nhau (về cấp quản lý, quy mô,..); đã in 8 bài tạp chí/báo cáo/chương sách ở nước ngoài; đã in 58 bài tạp chí trong nước; hoàn thành 68 báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; xuất bản 4 sách chuyên khảo và 2 số tạp chí chuyên đề; tổ chức 7 hội thảo khoa học và 16 seminar thường kỳ và không thường kỳ.

- Về công tác tổ chức cán bộ - đào tạo: Trong năm 2000, ngoài việc thực hiện công tác quản lý nhân sự và tổ chức cán bộ nói chung, phòng Tổ chức-cán bộ Viện Xã hội học đã tiến hành có hiệu quả công tác đào tạo sau đại học trong nước. Khung chương trình phối hợp đào tạo với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hệ cao học xã hội học đã hoàn thành. Bên cạnh công tác tổ chức thi tuyển cao học khóa tiếp theo, Viện đã tổ chức bảo vệ thành công 2 Luận án tiến sĩ cấp Nhà nước; chú trọng đến việc đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, và đào tạo thường xuyên qua các lớp bổ túc ngắn hạn...

- Báo cáo Tổng kết của Viện Xã hội học cũng đánh giá và ghi nhận các hoạt động công tác của Tạp chí Xã hội học; hoạt động thông tin-thư viện; hoạt động hợp tác quốc tế và công tác hành chính-quản trị-tài vụ.

Báo cáo Tổng kết năm 2000 cũng nêu lên phương hướng công tác năm 2001 của Viện Xã hội học. Về định hướng nghiên cứu khoa học, trong năm 2001 Viện sẽ chú trọng phát triển

đồng đều hơn các nghiên cứu xã hội học theo cả hai hướng nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản, học thuật. Các công tác khác như công tác Tổ chức cán bộ-đào tạo; công tác hợp tác quốc tế; công tác hành chính, quản trị và tài vụ sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong năm 2000.

P.V

## Hội thảo kết quả nghiên cứu khoa học năm 2000 của Viện Xã hội học

Trong hai ngày, 28 tháng 2 và 1 tháng 3 năm 2001, tại thị xã Ninh Bình, Viện Xã hội học đã tổ chức Hội thảo "Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2000 của Viện Xã hội học" nhằm tổng kết những kết quả nghiên cứu trong năm, đánh giá những công việc đã làm được, những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. Đây là dịp để cán bộ của Viện trình bày các kết quả nghiên cứu năm vừa qua trong khuôn khổ các đề tài cấp Bộ, cấp Viện cũng như các dự án khoa học hợp tác trong nước và quốc tế. Đây cũng là diễn đàn để trao đổi các vấn đề học thuật, từ lý thuyết, cách tiếp cận đến các vấn đề thực nghiệm xã hội học.

Lần Hội thảo này có hơn 30 báo cáo khoa học được trình bày trong 4 tiểu ban:

- *Tiểu ban 1: Các nghiên cứu đô thị - nông thôn.*

Chủ tọa phiên họp: PGS.TS. Trịnh Duy Luân, TS. Nguyễn Hữu Minh, TS. Đặng Nguyên Anh.

Đây là những nghiên cứu về nông thôn - đô thị nước ta được tiếp tục triển khai trong năm 2000. Các báo cáo đã gây được sự chú ý của Hội

thảo có: "Đô thị hóa Việt Nam: thực trạng và định hướng phát triển", "Một số vấn đề cơ bản của dân số Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay"; "Phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam"; "Dân số vị thành niên và một số vấn đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên trong thời kỳ Đổi mới"; "Kinh tế hộ gia đình và các quan hệ xã hội ở nông thôn đồng bằng sông Hồng"....

- *Tiểu ban 2: Các nghiên cứu công nghệ, truyền thông và chính trị*

Chủ tọa phiên họp: TS. Mai Quỳnh Nam, TSKH. Bùi Quang Dũng, TS. Vũ Mạnh Lợi.

Lĩnh vực nghiên cứu này đã được Viện Xã hội học triển khai nghiên cứu trong nhiều năm qua, tuy nhiên điểm đáng chú ý trong năm 2000 là các nghiên cứu này được gia tăng ở mức độ cao hơn cả về khía cạnh lý thuyết, phương pháp nghiên cứu cũng như các chủ đề nghiên cứu. Các báo cáo đã gây được sự tranh luận sôi nổi ở Hội thảo: "Mấy suy nghĩ về tác động của công nghệ thông tin đối với đời sống xã hội Việt Nam trong những năm gần đây"; "Báo cáo xã hội về phần truyền thông"; "Một số vấn đề về thực hiện dân chủ"; "Tổ chức xã hội ở Hà Nội: vài kết quả ban đầu của một khảo sát thực nghiệm"; "Một số nét về thực trạng đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam qua một khảo sát",...

- *Tiểu ban 3: Các nghiên cứu dân số và sức khỏe*

Chủ tọa phiên họp: NCVC. Tôn Thiện Chiếu, TS. Trần Cao Sơn.

Các nghiên cứu về dân số và sức khỏe được Viện Xã hội học triển khai đã thu được nhiều kết quả đáng kể trong hàng chục năm qua. Trong năm 2000, các nghiên cứu về lĩnh vực này được tiếp tục đẩy mạnh và các nghiên

cứu đáng chú ý được trình bày trong hội thảo có: "Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam"; "Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình các dân tộc thiểu số - một thắng lợi khả nghi"; "Vấn đề dân số và nhà ở khu vực đô thị: thực trạng và giải pháp"; "Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em - sự khác biệt nông thôn, đô thị",...

- *Tiểu ban 4: Các nghiên cứu gia đình và phúc lợi xã hội*

Chủ tọa phiên họp: TS. Mai Văn Hai, ThS. Nguyễn Đức Truyến.

Trong chủ đề nghiên cứu về gia đình và phúc lợi xã hội, một số báo cáo đã gây được sự chú ý của người nghe là: "Một số vấn đề xã hội của gia đình Việt Nam năm 2000; "Luật đất đai mới và sự biến đổi cơ cấu gia đình ở một làng châu thổ sông Hồng"; "Phúc lợi xã hội ở Việt Nam trong những năm 90: đặc điểm và triển vọng"; "Phúc lợi xã hội ở Việt Nam",...

Đánh giá tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học đã nhấn mạnh những kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm 2000, nêu ra những kết luận của Hội thảo về những vấn đề cần được tiếp tục triển khai trong năm 2001 và những năm tiếp theo.

P.V

## Hội thảo Khoa học *"Phối hợp trong nghiên cứu và giảng dạy Xã hội học ở Việt Nam"*

Ngày 3 đến 5 tháng 1 năm 2001 tại Hà Nội, Viện Xã hội học đã tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên đề *"Phối hợp trong nghiên cứu và giảng dạy Xã hội học ở Việt Nam"*. Đây là một Hội

thảo Khoa học nằm trong khuôn khổ Dự án *"Nâng cao chất lượng năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"* do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, với sự tài trợ của Quỹ Ford Foundation.

Tham dự Hội thảo có GS.TS. Lê Hữu Tầng, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia; GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó Trưởng ban Ban Khoa giáo trung ương; đại diện Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ; PGS.TS. Phạm Quang Long, Trưởng ban chỉ đạo Dự án, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; GS.TSKH. Phạm Sĩ Tiến đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường; TS.Oscar Saleminck, đại diện của Quỹ Ford; đại diện các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy xã hội học trong cả nước; đại diện của các cơ quan và cá nhân thuộc giới nghiên cứu và giảng dạy đã có sự cộng tác chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo xã hội học cùng với một số sinh viên đại học, học viên cao học xã hội học đang học tập tại một số cơ sở đào tạo tại Hà Nội.

Trong báo cáo đề dẫn, PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học - đơn vị tổ chức hội thảo - đã nêu rõ mục đích của cuộc Hội thảo Khoa học này nhằm:

- Trao đổi về thực trạng và những vấn đề đặt ra trong hoạt động của các cơ quan nghiên cứu và đào tạo xã hội học trong cả nước.

- Đánh giá về kết quả của sự phối hợp giữa nghiên cứu và đào tạo

xã hội học ở mỗi cơ quan

- Chỉ ra nhu cầu và những khó khăn, trở ngại trong việc phối hợp giữa nghiên cứu và đào tạo xã hội học hiện nay.

- Tìm ra những con đường, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, xây dựng một chương trình hành động nhằm tăng cường năng lực cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo Xã hội học trong thời gian tới

Hội thảo đã lần lượt nghe báo cáo của 12 đơn vị, cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo xã hội học chủ chốt hiện nay trong cả nước như Viện Xã hội học, các Khoa Xã hội học, các Trung tâm, Ban Xã hội học, các tổ bộ môn Xã hội học thuộc một số trường Đại học, Học viện trong cả nước; Báo cáo cá nhân của 9 chuyên gia là các nhà nghiên cứu, giảng viên đại học; Báo cáo của Tạp chí Xã hội học, cơ quan ngôn luận của Viện Xã hội học và cũng là của ngành xã hội học hiện nay. Hội thảo cũng được nghe báo cáo của các nhóm học viên cao học, sinh viên đại học chuyên ngành Xã hội học đại diện cho đội ngũ học viên cao học, sinh viên của một số cơ sở đào tạo Xã hội học tại Hà Nội.

Nội dung chủ yếu của các cuộc thảo luận tại Hội thảo xoay quanh các vấn đề như thực trạng và nhu cầu phát triển nghiên cứu và giảng dạy xã hội học, làm thế nào để tăng cường được sự thống nhất giữa nghiên cứu và đào tạo xã hội học hiện nay; những thuận lợi và khó khăn trong việc kết hợp nghiên cứu với giảng dạy xã hội học. Chất lượng giảng dạy của giáo viên, và chất lượng học tập của sinh viên cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi trong Hội thảo. Các ý kiến trong phần thảo luận đều đồng ý với nhận định cho rằng, hiện nay việc nghiên cứu và giảng dạy giữa các cơ quan

chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, do đó cần phải tăng cường hoạt động này để ngành Xã hội học thực sự trở thành ngành khoa học mũi nhọn, đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy Xã hội học.

Sau 3 ngày làm việc, Hội thảo Khoa học về chủ đề: "*Phối hợp trong nghiên cứu và giảng dạy Xã hội học ở Việt Nam*" đã kết thúc với việc đưa ra một Bản ghi nhớ nhằm chuẩn bị cho một Chương trình hành động sẽ được thông qua tại Hội thảo Quốc gia trong thời gian tới.

P.V

## Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Xã hội học tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho các học viên khóa 2

Từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 01 năm 2001, Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Xã hội học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho 7 học viên cao học khóa 2. Đó là luận văn của các học viên:

Bùi Kim Chi với đề tài: "*Sự hình thành nhóm nữ kinh doanh ngư nghiệp tư nhân ở vùng nông thôn ven biển Việt Nam trong thời kỳ quá độ tới nền kinh tế thị trường*", do TSKH Bùi Quang Dũng hướng dẫn.

Đặng Bích Thủy với đề tài: "*Lao động trẻ em trong các cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ tư nhân (Nghiên cứu trường hợp tại Quảng Ninh và Hải Phòng)*", do PGS.TS. Trịnh Duy Luân hướng dẫn.

Lê Mộng Phượng với đề tài: "*Nhóm hộ nghèo ở một số xã nông thôn đồng bằng sông Hồng: Thực trạng, nguyên nhân*", do PGS.TS. Tô Duy

Hợp hướng dẫn.

Nguyễn Thị Thúy với đề tài: *"Vai trò và địa vị phụ nữ trong gia đình truyền thống ở đồng bằng sông Hồng (Từ đầu thế kỷ đến năm 1954)"*, do TS. Vũ Tuấn Huy hướng dẫn.

Nguyễn Văn Đoàn với đề tài: *"Trẻ em đường phố với tệ nạn xã hội trên địa bàn Hà Nội: thực trạng và các yếu tố tác động"*, do PGS.TS. Trịnh Duy Luân hướng dẫn.

Lý Hoàng Ngân với đề tài: *"Sinh viên Hà Nội và truyền thông đại chúng (Nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Dân lập Thăng Long)"*, do TS. Mai Quỳnh Nam hướng dẫn.

Đào Nga My với đề tài: *"Phát triển làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường"*, do PGS.TS. Tô Duy Hợp hướng dẫn.

Trong số 7 luận văn tốt nghiệp cao học nêu trên, có 4 luận văn đạt loại xuất sắc và 3 luận văn đạt loại giỏi.

Thời gian tới, Cơ sở đào tạo sau đại học của Viện Xã hội học sẽ tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn cho 5 học viên của khóa 2.

P.V

## Hoạt động của Dự án ISTAR

Trong khuôn khổ Dự án ISTAR hợp tác giữa Viện Xã hội học và trường Đại học Amsterdam - Hà Lan: "Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu về phát triển đô thị ở Việt Nam" (ISTAR) do PGS.TS. Trịnh Duy Luân làm chủ nhiệm, từ ngày 8 tháng 1 đến 16 tháng 1 năm 2001, Viện Xã hội học đã tổ chức khóa đào tạo thứ 10 tại Hà Nội.

Chủ đề của khóa học là: "Giới và sự đánh giá". Giảng viên chính của khóa học là Giáo sư Loes Schenk, Trường Đại học Amsterdam.

Tham dự khóa đào tạo thứ 10 có 26 học viên gồm các cán bộ nghiên cứu của Viện Xã hội học, các giảng viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ Phụ nữ phường Quỳnh Mai và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hai Bà Trưng, các cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch môi trường Đô thị-Nông thôn, Văn phòng Ban chỉ đạo quy hoạch đô thị Hà Nội.

Các học viên đã được học lý thuyết cơ bản về giới và phát triển, về đánh giá nhanh các chương trình, dự án, về phương pháp và công cụ nghiên cứu trong đánh giá,... Sau các buổi học lý thuyết, học viên đã tham gia các hoạt động nghiên cứu thực địa ở phường Quỳnh Mai.

Khóa đào tạo thứ 10 tại Hà Nội đã thu được kết quả tốt đẹp. Học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về giới và sự đánh giá để áp dụng vào hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn.

Kết thúc khóa học, GS. Hans Schenk và GS. Loes Schenk đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.

\*

\* \*

Ngày 18 tháng 1 năm 2001, Viện Xã hội học đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án ISTAR: "Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu về phát triển Đô thị ở Việt Nam". Đây là Dự án hợp tác giữa Viện Xã hội học và trường Đại học Amsterdam-Hà Lan. Dự án được

thực hiện trong 3 năm: 1998 - 2000.

Tham dự Hội thảo Tổng kết Dự án có PGS.TS Đỗ Hoài Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, đại diện Ban Tổ chức cán bộ và Ban Hợp tác quốc tế của Trung tâm, các cán bộ của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương và Hà Nội như: Hội Quy hoạch đô thị, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Sở Địa chính nhà đất, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng, Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng thủ đô, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, cùng đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện Xã hội học và các cán bộ Dự án.

PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học, Chủ nhiệm Dự án ISTAR phía Việt Nam đã trình bày tổng quan các kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án, nêu rõ mục tiêu chính của Dự án. Các hoạt động đã được triển khai là tổ chức 10 khóa đào tạo ở các thành phố lớn, thực hiện các cuộc nghiên cứu thực địa ở Hà Nội, hướng dẫn thực tập, khảo sát về đô thị cho các sinh viên Hà Lan,... triển khai các chuyến đi nghiên cứu ở nước ngoài cho các cán bộ tham gia Dự án.

Tiếp theo đó GS. Hans Schenk, điều hành Dự án phía Hà Lan đã trình bày báo cáo "Vùng ven đô châu Á: thị trường đối diện với kế hoạch", GS. Loes Schenk, giảng viên chính của 2 khóa học, đã trình bày kết quả khóa đào tạo về giới: từ nghiên cứu khả thi đến chương trình tín dụng và việc đánh giá kết quả chương trình.

TS. Nguyễn Hữu Minh, Phó Viện

trưởng Viện Xã hội học đã nhấn mạnh kết quả của 10 khóa đào tạo của Dự án, mà các học viên thu nhận được từ các khóa học.

Nội dung Hội thảo còn bao gồm nhiều báo cáo khoa học của các cán bộ Dự án, các cộng tác viên Dự án về chủ đề đô thị như: Nhà ở bình dân, sự biến đổi về nhà ở chung cư dưới tác động của cơ chế thị trường, thực trạng đời sống của một cộng đồng nghèo Hà Nội, thực trạng và nhu cầu nhà ở Hà Nội, chương trình tín dụng nhỏ nhằm nâng cao thu nhập cho phụ nữ nghèo,...

Hội thảo cũng đã trưng bày nhiều sản phẩm nghiên cứu và đào tạo của Dự án được thực hiện trong 3 năm. Đó là 3 bộ sách (tiếng Anh và tiếng Việt) về các chủ đề đô thị trong khuôn khổ Dự án; các báo cáo khoa học; các luận văn thạc sĩ của các cán bộ nghiên cứu Việt Nam và sinh viên Hà Lan; các tập bài giảng; các tập tư liệu phỏng vấn,...

Trong lời bế mạc Hội thảo, GS.Hans Schenk và PGS.TS.Trịnh Duy Luân đánh giá cao kết quả hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Dự án, coi đây là một thành công đáng ghi nhận trong quá trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Xã hội học và trường Đại học Amsterdam. Hội thảo Tổng kết đã thành công trong sự nỗ lực hoạt động của cán bộ Dự án Hà Lan và Việt Nam cùng các cộng tác viên.

NGA MY.

Hội thảo  
*“Phát triển chương trình  
 giảng dạy Công tác Xã hội”*

Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2000, tại Viện Xã hội học đã tổ chức Hội thảo "Phát triển chương trình giảng dạy Công tác Xã hội". Đây là một hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ công tác xã hội và phát triển cộng đồng do Phòng Phúc lợi xã hội, Viện Xã hội học, tiến hành từ năm 1991. Hội thảo tổ chức trên cơ sở một Dự án hợp tác với Khoa Xã hội học, Chính sách Xã hội và Công tác Xã hội, Đại học Sydney (Australia) và Khoa Công tác Xã hội, Đại học Hoa Kiêu (Thái Lan). Trước Hội thảo, một nhóm 3 nhà nghiên cứu của Viện Xã hội học đã tham quan các lớp đào tạo tại Đại học Sydney để làm quen với chương trình và phương pháp giảng dạy.

Hội thảo đề cập đến những chủ đề như các tiếp cận lý thuyết về công tác xã hội, kinh nghiệm giảng dạy và thực hành công tác xã hội tại Anh, Australia, Thái Lan và Việt Nam.

Hội thảo là dịp trao đổi về các vấn đề xung quanh chương trình giảng dạy công tác xã hội. Tham gia Hội thảo có 25 cán bộ nghiên cứu và giảng dạy trong những lĩnh vực có liên quan đến công tác xã hội của Viện Xã hội học, Viện Nghiên cứu thanh niên, Trung tâm Nghiên cứu trợ giúp người cao tuổi, Khoa Xã hội học, Khoa Tâm lý học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Khoa Phụ nữ học (Đại học mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh), Khoa Công tác xã hội (Trường Cao đẳng Lao động- Xã hội), Bộ môn Công tác xã hội (Trường Cán bộ thanh thiếu niên Trung ương), Bộ môn Công tác xã hội (Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương).

P.V

## Phát triển chính sách người cao tuổi

Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 11 năm 2000, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội thảo "Phát triển Chính sách người cao tuổi" tại Đồ Sơn (Hải Phòng). Hội thảo được sự hỗ trợ của tổ chức Help Age International (HAI) và tư vấn kỹ thuật của Chương trình nghiên cứu người có tuổi (Viện Xã hội học).

Tham dự Hội thảo có hơn 50 chuyên viên từ Quốc hội, các Bộ liên quan, các đoàn thể xã hội, cơ quan nghiên cứu. Hai chuyên gia của tổ chức HAI đã tham gia và thuyết trình.

Hội thảo nhằm trao đổi những kết quả nghiên cứu về xu hướng già hóa dân số Việt Nam, kinh nghiệm trong hoạt động xã hội với người già, những băn khoăn trăn trở của người cao tuổi, những giải pháp cấp bách và dài hạn để đáp ứng với xu hướng già hóa dân cư đang diễn ra. Hội thảo cũng đóng góp ý kiến cho dự án nghiên cứu do HAI và Viện Xã hội học đang chuẩn bị tiến hành trong năm 2001. Hội thảo đã dành thời gian góp ý kiến cho Bản dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh người cao tuổi. Tại Hội thảo, PGS.TS. Bùi Thế Cường đã trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất cho Chương trình nghiên cứu người có tuổi (Viện Xã hội học) tiến hành trong năm 1999-2000.

P.V